



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร (ส่วนบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๕๔๘ หรือโทร. ๑๔๕๒ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๗๑)

ที่ กท.๐๔๐๓/ว.๑๐๙

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอข้อมูลบุคคลสำหรับการให้บริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจ้างกิจการร่วมค้าไพรมบิซเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยระบบงานหลัก ๕ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓) ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ๔) ระบบบริหารจัดการห้องประชุม และ ๕) ระบบบริหารงานภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้องรองรับความต้องการแก่ผู้ใช้งาน (User) ครอบคลุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชัน ๑.๐ โดยจะติดตั้งและใช้งานเฉพาะที่หน่วยสารสนเทศกลางของกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน และส่วนราชการ รวมทั้งการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ก่อน แล้วขยายผลให้ครอบคลุมในระดับบุคคลต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบระบบงานกับหน่วยงานและส่วนราชการนำร่องแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถลดขั้นตอน รวมทั้งลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกระบวนการการรับ-ส่งหนังสือ จึงขอข้อมูลบุคคลสำหรับการให้บริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือประจำหน่วยสารสนเทศกลางของหน่วยงาน ประจำหน่วยสารสนเทศกลางของส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) เพื่อกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้สามารถเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครต่อไปได้ โดยขอให้กรอกข้อมูลทางลิงก์ <https://shorturl.at/ghsU6> หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุชาดา อิทธานาร์ตน์กุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศกลางและบริหารเอกสาร ส่วนบริหารกลาง โทร. ๑๔๕๒ เป็นผู้ประสานงาน หรือสอบถามทาง Line Official Account (Line OA) เพิ่มเพื่อน @e-sarabanbma หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวิไล เจริญชัยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

กรอกข้อมูลบุคคล

เพิ่มเพื่อน Line OA

